

**แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2567**

เกณฑ์ประเมินฯ รูปแบบอิงมาตรฐาน	เกณฑ์ประเมินฯ รูปแบบอิงหลักการ
ระดับหลักสูตร เกณฑ์ สกอ.	ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA
<p>คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินฯ ของ สกอ. (ฉบับปี 2557-2560) หรือ คปภ. หรือ TQR จำนวน 1 คน กรรมการ ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือขึ้นทะเบียนของ คปภ. จำนวน 2 คน เลขานุการ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. จำนวน 1 คน <p>หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้เวลาในการประเมินฯ ครึ่งวัน การพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการเรียงตามลำดับความสำคัญข้างต้น การคัดเลือกผู้ประเมินฯ ในระดับหลักสูตร ให้คัดเลือกตามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การคัดเลือกผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรภายในคณะ จะต้องไม่ซ้ำซ้อน เป็นผู้ประเมินซ้ำกันได้ไม่เกิน 3 หลักสูตร (ประธาน และกรรมการ) คณะกรรมการที่ขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะต้องไม่อยู่ในหลักสูตรที่ประเมิน คณะจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 	<p>คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ของ ทปอ. จำนวน 1 คน กรรมการ ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือ คปภ. หรือ ทปอ. จำนวน 2 คน เลขานุการ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. จำนวน 1 คน <p>หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้เวลาในการประเมินฯ 1 วัน การพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการเรียงตามลำดับความสำคัญข้างต้น การคัดเลือกผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรภายในคณะ จะต้องไม่ซ้ำซ้อน เป็นผู้ประเมินซ้ำกันได้ไม่เกิน 3 หลักสูตร คณะกรรมการที่ขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะต้องไม่อยู่ในหลักสูตรที่ประเมิน คณะจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ระดับคณะ เกณฑ์ สกอ.	ระดับคณะ เกณฑ์ EdPEX
<p>คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบไปด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน ของ คปภ. จำนวน 1 คน กรรมการ ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน ของ คปภ. หรือขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 2 คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มจช. จำนวน 2 คน <p>หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none"> การคัดเลือกผู้ประเมินฯ ในระดับคณะ ให้คัดเลือกตามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการที่ไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ คปภ. ระดับคณะ และสถาบัน ต้องเป็นอาจารย์ประจำในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับคณะ/สถาบัน และมีประสบการณ์ในการประเมินระดับคณะ/สถาบัน มหาวิทยาลัยฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 	<p>คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบไปด้วยกรรมการและเลขานุการ จำนวน 6 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) หรือทำเนียบผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Assessor : TQA) ของ สป.อว. จำนวน 1 คน กรรมการ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) หรือทำเนียบผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Assessor : TQA) ของ สป.อว. จำนวน 1 คน กรรมการ ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU – EdPEX Assessor) จำนวน 2 คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการการประเมินคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศและขึ้นทะเบียนจาก สป.อว. หรือทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 2 คน <p>หมายเหตุ :</p> <p>มหาวิทยาลัยฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ</p>

	ระดับสถาบัน เกณฑ์ EdPEX
	<p>คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบไปด้วยกรรมการและเลขานุการ จำนวน 6 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) หรือทำเนียบผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Assessor : TQA) ของ สป.อว. จำนวน 1 คน 2. กรรมการ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) หรือทำเนียบผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Assessor : TQA) ของ สป.อว. จำนวน 1 คน 3. กรรมการ ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU – EdPEX Assessor) จำนวน 2 คน 4. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการการประเมินคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศและขึ้นทะเบียนจาก สป.อว. หรือทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 2 คน <p>หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน</p>

หมายเหตุ :

กรณีการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว ให้ขออนุญาตอธิการบดี และให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดีในการวินิจฉัยเป็นรายกรณี